

BMAM Expo Asia 2018 รวมโซลูชันด้านการ

บริหารจัดการอาคารครบวงจร ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล



BMAM Expo Asia 2018 งานแสดงสินค้าด้านการบำรุงรักษาอาคาร และการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร พร้อมเปิดให้เข้าชมแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ณ อาคาร 5-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งในปีนี้นำในคอนเซ็ปต์ “Integrated solutions for FM of the future” รวบรวมโซลูชันจากผู้ประกอบการกว่า 150 บริษัท และแบรนด์จากทั่วโลก ครอบคลุมเทคโนโลยีและบริการด้านการบริหารจัดการอาคาร โชนนวัตกรรมและไอโอที ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบบริหารจัดการอาคารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีทำความสะอาด พบบไฮไลต์จัดเต็ม อาทิ การรวบรวมผู้เชี่ยวชาญมาแบ่งปันองค์ความรู้ เทรนด์ด้านการบริหารจัดการอาคารและโรงงานผ่านการประชุมสัมมนาตลอดทั้ง 3 วัน

BMAM Expo Asia 2018 จัดให้มีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก นายบรรจง สุกรีธา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ

ยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่ “อุตสาหกรรม 4.0”

นายบรรจง สุกรีธา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า “รัฐบาลมีนโยบายในการผลักดันประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้วางวิสัยทัศน์และพันธกิจเพื่อมุ่งเน้นในการยกระดับอุตสาหกรรมไทย เตรียมแผนส่งเสริมสถานประกอบการที่มีอยู่ทั่วประเทศ ด้วยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ รวมถึงพัฒนาในด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เพื่อยกระดับการดำเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมไทยให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณสมบัติเป็น Smart Factory มากขึ้น เพื่อพร้อมสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0”

โซลูชันด้านการบริหารจัดการอาคารครบวงจร

นางสาวพรพรรณ บุลเนอร์ ผู้อำนวยการ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ออกแกในเซอร์ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เผยว่า “งาน BMAM Expo Asia 2018 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Integrated solutions for FM of the future” ได้รวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้าน FM จากกว่า 150 บริษัทและแบรนด์จากทั่วโลก อาทิ อเมริกา อังกฤษ แคนาดา เยอรมัน ญี่ปุ่น เกาหลี ฮองกง จีน เป็นต้น มาจัดแสดงเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในวงการด้านการบริหารจัดการอาคารและโรงงาน รวมไปถึงผู้จัดจำหน่ายที่กำลังมองหานวัตกรรมใหม่ๆ ได้สัมผัสสินค้าโดยตรง ท่านยังสามารถสัมผัสกับกิจ

กรรมไฮไลท์มากมาย อาทิ

- AI security showcase สาธิตระบบตรวจจับใบหน้าด้วยเทคโนโลยี AI ระบุจุดต่างๆ บนใบหน้าแบบไดนามิก ตรวจจับความแม่นยำมากกว่า 95 % สำหรับพัฒนางานด้านระบบความปลอดภัยของอาคาร
- VR office solutions ประสบการณ์การออกแบบตกแต่งภายในออฟฟิศเสมือนจริงที่คุณสามารถมิ๊กซ์แอนด์แมทช์เฟอร์นิเจอร์ผ่านมุมมอง 360 องศา
- Smart boiler showcase สาธิตการใช้การทำงาน Smart Boiler กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไอน้ำของหม้อน้ำด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้เชื้อเพลิง ลดการสิ้นเปลืองความร้อนและไฟฟ้า
- BSA BUILDING SAFETY AWARD 2018 พิธีประกาศรางวัลของ การประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย โดยสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารแห่งประเทศไทย พร้อมมอบโล่เกียรติคุณ โดยคุณฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น

ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้าน FM

นอกจากนี้เรายังมีการจัดการประชุมสัมมนาเจาะลึกซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมบริการจัดการทรัพยากรอาคารและโรงงานที่จะมารับฟังประสบการณ์ใหม่ๆ จากผู้เชี่ยวชาญ แล้วนำกลับไปประยุกต์ใช้ได้มีประสิทธิภาพ โดยเราเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและสมาคมวิชาชีพต่างๆ อาทิ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย สมาคมวิชาชีพการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารแห่งประเทศไทย สมาคมผู้จัดการอาคารแห่งประเทศไทย สมาคมอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย” นางสาวพรพรรณ กล่าวเสริม

ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ศูนย์กลาง MICE เจาะตลาดอาเซียน

นายจิรุตต์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. กล่าวว่า “ในปัจจุบันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการจัดแสดงสินค้านานาชาติประจำภูมิภาคอาเซียนที่เติบโตในฐานะผู้รับผิดชอบ สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมจัดการประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทย จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนการจัดงาน BMAM Expo Asia 2018 งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนาด้านการบำรุงรักษาอาคาร และการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร โดยปัจจุบันที่เสียมิแคมเปญสนับสนุนที่หลากหลายครอบคลุมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแสดงสินค้านานาชาติ เพื่อให้บรรลุผลของนโยบายดังกล่าว ทั้งแคมเปญ “CONNECT Businesses” เพื่อดึงดูดผู้เข้าชมงานจากกลุ่มประเทศอาเซียน +6 แคมเปญ “Exhibiz in Market” เพื่อดึงดูด National Pavilion อีกด้วย”

BMAM Expo Asia 2018 งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติด้านการบำรุงรักษาอาคารและการ

บริหารจัดการอาคารจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2561 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ อาคาร 5-6 ศูนย์
แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ติดตามรายละเอียดการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์
www.bmamexpoasia.com